



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร
หรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่ง
บริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการ
ประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา ระดับ ๖(นักบริหารงานช่าง ๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๗ แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนอง (ก.อบต.จังหวัดระนอง) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
๒๕๔๘ จึงประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น
อื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	คะแนนที่ได้รับ			
			สมรรถนะหลัก (๑๐๐)	คุณสมบัติ (๑๐๐)	คะแนนรวม (๒๐๐)	คิดเป็น ร้อยละ
๑	นายทงศักดิ์ จิตรภักดิ์	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ระดับ ๗ (นักบริหารงานช่าง ๗) อบจ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง	๙๑.๐๐	๗๙.๓๕	๑๗๐.๓๕	๘๕.๑๗

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้มีกำหนดการขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๖๐ วันนับแต่ประกาศผลการคัดเลือก หรือ
หากมีการคัดเลือกตำแหน่งนี้อีก บัญชีนี้เป็นอันยกเลิก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกนี้ได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับการแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดระนองต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

จตุรงค์ ลิมศิลา

(นายจตุรงค์ ลิมศิลา)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดระนอง

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างของ อบต.บ้านนา

